

นายก้อยอีสานเหนือ
รำคาญ'ยื่นทรัพย์สิน'
ลาออก-เร่งปช.แก้
ป.ป.ช.ถก 13 พ.ย.ยึดเวลาบังคับ
ใช้ประกาศให้ยื่นบัญชีทรัพย์สิน
ออกไปก่อน นายกชวไร้อ้อย
อีสานเหนือรำคาญขอลาออก
(อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

นายก้อย

ชงปช.ยึดแจ้งทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า จากการที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการรวบรวม ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆ กรณีข้อท้วงติงจากหลายฝ่ายที่มีต่อประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องกำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 พ.ศ.2561 นั้น ขณะนี้ฝ่ายกฎหมายรวบรวมข้อมูลเกือบสมบูรณ์แล้ว พร้อมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดใหญ่ในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้ เพื่อขอให้พิจารณาขยายกรอบเวลาการบังคับใช้ประกาศดังกล่าว ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 2 ธันวาคมนี้ออกไปก่อน เพื่อให้ผู้ต้องยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเตรียมความพร้อมมากขึ้นขณะเดียวกันให้รับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้วนำมาพิจารณาอีกครั้ง

แหล่งข่าวกล่าวว่า ส่วนกรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินโดยตำแหน่ง รวมถึงสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ รวมถึงพระเถระชั้นผู้ใหญ่รูปอื่นที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงฆ์นั้นโดยเจตนาของประกาศ ป.ป.ช. ฉบับนี้คือการบังคับใช้กับฆราวาส ดังนั้น พระชั้นผู้ใหญ่ใช้กฎหมายแตกต่างกัน จึงเห็นควรให้ยกสถานะตามกฎหมาย พ.ร.บ.สงฆ์ และพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยสงฆ์ จึงต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายทั้ง

สองฉบับ

'สมลักษณ์' ค้านใช้ม.44แก้

น.ส.สมลักษณ์ จัดกระบวนพล อดีตกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า มีนักวิชาการบางคนออกมารณูแนวทางแก้ไขโดยให้ใช้มาตรา 44 ซึ่งตนไม่เห็นด้วยเลย เพราะเมื่อกฎหมายออกมาแล้วก็ต้องบังคับเพราะถ้าไปแก้ไขก็จะทำให้กฎหมายไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ หากจะแก้ไขมันก็ควรจะต้องแก้ตั้งแต่ในขั้นตอนการร่างกฎหมายในชั้นของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว แต่ขณะนี้กฎหมายผ่านแล้วมาบอกให้แก้ไข จะทำให้กฎหมายไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ และประกาศของ ป.ป.ช.ฉบับนี้ไม่ได้ ออกลอยๆ หรือคิดขึ้นมาเองแต่ดำเนินการตามที่รัฐธรรมนูญและ พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกำหนดไว้ ดังนั้นต้องให้ความเป็นธรรมกับกรรมการป.ป.ช.ด้วย

น.ส.สมลักษณ์กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาของเรื่องนี้ทาง ป.ป.ช.ควรกำหนดวิธีการการยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินที่ง่ายและสะดวก สามารถกรอกแบบฟอร์มด้วยตัวเองไม่เห็นด้วยหากจะต้องมีการใช้มาตรา 44 หรือยกเว้นบางตำแหน่งไม่ต้องยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สิน ไม่อยากให้เหมือนกับเหตุการณ์ที่เคยปรากฏคือ สนช.ออกกฎหมายยกเว้นคุณสมบัติขององค์กอธิสระที่บางองค์กรอยู่ทำหน้าที่ต่อขณะที่บางองค์กรต้องพ้นไป

บอร์ดน้ำตาลลาออกหนักกฎปช.

แหล่งข่าวจากบริษัท ไทยซูการ์ มิลเลอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย กล่าวว่า เตรียมทำหนังสือถึง (ป.ป.ช.เพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินว่าครอบคลุมถึงคณะกรรมการบริหารอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายมากน้อยเพียงใด การบริหารอ้อยและน้ำตาลจะมีคณะกรรมการ 5 ชุดที่ดูแล ได้แก่ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) คณะกรรมการบริหาร (กบ.) คณะกรรมการน้ำตาลทราย (กน.) คณะกรรมการอ้อย (กอ.) และคณะกรรมการกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย โดยบางชุดมีตัวแทนจากทั้งราชการ โรงงานน้ำตาล ชาวไร้อ้อยเป็นกรรมการ

“เบื้องต้นตัวแทนฝ่ายโรงงานใน กอน.และบอร์ดกองทุนอ้อยอาจยื่นใบลาออกเพราะเห็นว่าเป็นระเบียบที่เข้มงวดไม่คุ้มค่ากับเบียดประชุม หากรายงานผิดเพียงเล็กน้อยยังเสี่ยงผิดกฎหมาย ทั้งนี้ หากกรรมการไม่ครบการ

บริหารงานจะชะงักงัน อาจทำให้การประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปี 2560/61 ล่าช้าออกไปอีก” แหล่งข่าวกล่าว

นายธีระชัย แสนแก้ว นายกสมาคมชาวไร้อ้อยอีสานเหนือ กล่าวว่า เตรียมยื่นลาออกจากบอร์ดกองทุนอ้อยเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องน่ารำคาญใจที่จะต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สิน และยังไม่ทราบจะเอาอะไรไปรายงานและเชื่อว่ากรรมการคนอื่น ๆ ก็คิดเช่นกัน

นายวีระศักดิ์ ชวีญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (กท.) กล่าวว่า ยอมรับว่าบอร์ดกองทุนอ้อยมีตัวแทนกรรมการฝ่ายชาวไร้อ้อยยื่นลาออกแล้ว 1 คน และทราบว่าฝ่ายโรงงานเองอาจจะยื่นลาออกเช่นกันจึงเป็นเรื่องที่ยังกังวลอยู่เพราะอาจทำให้การบริหารงานล่าช้า

สภามธ.5-6คนจ่อไขก๊อกด้วย

นางเกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า มีกรรมการสภามธ. 5-6 รายแสดงความประสงค์จะลาออกแต่ยังไม่ได้ยื่นหนังสือ เข้าใจว่ารอดูท่าทีการแก้ปัญหาจากรัฐบาล และ ป.ป.ช.หากไม่มีการแก้ไขประกาศดังกล่าว ก็คงลาออก ขณะเดียวกันประกาศของ ป.ป.ช.ยังกระทบกรณีการสรรหาสภามธ.ชุดใหม่แทนชุดเดิม ซึ่งจะหมดวาระในเดือนธันวาคมนี้ โดยเฉพาะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากภาคเอกชนอาจจะปฏิเสธ เพราะรู้สึกไม่ดีที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน เหมือนไม่ไว้ใจทั้งที่เข้ามาช่วยพัฒนาการศึกษา ไม่ได้มีเรื่องผลประโยชน์

นายวุฒิสรา ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า ได้แจ้งกรรมการสภาว่าอยู่ในข่ายต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สินด้วย ซึ่งทุกคนรับทราบ และรอดูทำที่รัฐบาลและ ป.ป.ช. ทั้งนี้ โดยอำนาจของกรรมการสภาไม่มีเรื่องผลประโยชน์ แต่พอไปตีความอย่างเคร่งครัด จึงเข้าข่ายต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินตามประกาศของ ป.ป.ช.ไปด้วย อย่างไรก็ตามการยื่นบัญชีทรัพย์สินไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่กำหนดว่ายื่นแล้วต้องประกาศต่อสาธารณะจึงอาจทำให้ทุกคนกังวล โดยเฉพาะภาคเอกชน ที่คงไม่ค่อยสบายใจนัก อยากให้มองเรื่องนี้อย่างเป็นธรรม ขณะนี้สังคมมองว่าไม่ยากยื่นบัญชีทรัพย์สินเพราะมีเรื่องปกปิด ซึ่งจริงๆ แล้ว เป็นเรื่องของความเหมาะสม และคุ้มค่า ทำให้มหาวิทยาลัยเสียโอกาส

“วันนี้ใครที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้มากเกินไป จะถูกกล่าวหาว่าไม่โปร่งใส

กลัว และมีเรื่องปกปิด ซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่ ป.ป.ช.ต้องไปหาทางแก้ไขที่เหมาะสม การยึดระยะเวลาการบังคับใช้ อาจไม่ใช่ทางแก้ปัญหา เพราะปัญหานี้เป็นเรื่องควรหรือไม่ควร” นายวุฒิสารกล่าว

‘ธงทอง’รอดูปปช.แก้กฎก่อน

นายธงทอง จันทรางศุ กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชวิทยาลัย (มจร) กล่าวว่า ประกาศป.ป.ช.ที่ออกมาแล้ว เชื่อว่าทำให้กรรมการสภาเกิดความกังวล การวางมาตรการอย่างเดียวกัน กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานซึ่งมีความรับผิดชอบไม่เหมือนกัน ทำเหมือนกันหมด จะมีคำถามถึงความเหมาะสมพอควรว่าอยู่ที่ไหนอย่างไร อย่างไรคิดว่าเรื่องนี้ ป.ป.ช.คงจะทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว และกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างไร ซึ่งตนจะรอฟัง โดยป.ป.ช.ต้องหาข้อยุติให้ได้ก่อนวันที่ 2 ธันวาคม ขณะนี้เหมือนเป็นระเบิดเวลา

นายธงทองกล่าวต่อว่า วันที่ 29 พฤศจิกายนนี้ สภาจุฬาฯ จะประชุมเพื่อหารือกัน หากที่ประชุมเห็นว่าไม่ชอบมาพากลหรือภาระหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติเกิดขึ้น จะคิดดูอีกทีว่าจะทำอย่างไร แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะลาออกหรือไม่ เข้าใจคนที่อยู่นอกวงราชการ หรือกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากภาคเอกชน หลายท่านคงไม่ได้เกรงกลัวการตรวจสอบ แต่กลัวเรื่องความเหมาะสมพอสม และรายละเอียดการยื่นบัญชีทรัพย์สิน ที่บางคนมองว่ายุ่งยาก เพราะช่วงที่ตนเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ถูกให้แสดงบัญชีแล้ว เสนาข้อมูลไปเก็บไว้ แต่ตามประกาศใหม่นี้ จะต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ ใครเข้าไปดูก็ได้

ชัดตัดเลื้อยโซ่เดียวให้ใส่ทุกคน

“ผมอยู่ภาคราชการยังถือว่าคุ้นเคย เพราะเคยแสดงบัญชีมาหลายรอบแล้ว ก็ยังต้องทบทวนว่ามีอะไรบ้าง ไม่มีอะไรบ้าง ไล่ตามบัญชี แต่คนที่อยู่ภาคธุรกิจ เขาไม่เคยแสดงบัญชีมาก่อน คงไม่ถนัดนัก ส่วนตัวผมไม่เป็นไร เพราะไม่มีครอบครัว แต่กรรมการสภาหลายคนมาจากภาคเอกชน ไม่คุ้นชินกับการที่ต้องยื่นบัญชี หากยื่นไม่ครบ ตกหล่นรายละเอียดไป อาจจะถูกดำเนินคดีอาญาได้ อีกหึ่ง ยังกังวลที่จะต้องยื่นบัญชีของภรรยา หรือคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีความเป็นส่วนตัวอยู่มากพอสมควร” นายธงทองกล่าว

นายธงทองกล่าวอีกว่า แต่สำหรับบางตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบ้านเมือง เห็นว่ามีเหตุผลจำเป็นต้องให้ยื่น อย่างไรก็ตาม เวลาเขียนกฎหมาย ป.ป.ช.ควรคำนึงถึงสัดส่วนระหว่างภาระที่เกิดขึ้น และประโยชน์ที่จะได้รับ กลไกที่สร้างขึ้นมาเหมาะสมพอดีหรือไม่ ผลิตเลื้อยสำเร็จรูปออกมาหนึ่งตัว ไม่ใช่ใส่ได้เข้าพอดีตัวทุก จึงต้องดูความเหมาะสมว่าอยู่แคไหน

นายธงทองกล่าวต่อว่า ส่วนสภา มจร นั้นไม่ขอออกความคิดเห็น แต่ทุกคนก็ตระหนักในเรื่องนี้ดี โดยข้อกฎหมาย ปัจจุบันนายกสภาคือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และมีพระเถระผู้ใหญ่อีกหลายรูปเป็นกรรมการสภาอีกด้วย